
Hestamannafélagið Sprettur 

Stjórnarfundur, þriðjudaginn 05 Apríl  2016 á Kjóavöllum. 

8. fundur 

Fundur hófst kl. 18:00 

 

Mættir: Sveinbjörn Sveinbjörnsson, Hermann  Vilmundarson, , Ragna Emilsdóttir, Helga 

Hermannsdóttir, Berglind Guðmundsdóttir, Sigurður Tyrfingsson og Magnús Benediktsson 

framkv.stj.. 

Kristín Njálsdóttir tilkynnti forföll. 

 

Á þessum áttunda fundi stjórnar var eftirfarandi tekið fyrir: 

 

1. Fundargerð síðasta fundar samþykkt. 

2. Nýr starfsmaður, Hafdís Svava Níelsdóttir, hefur verið ráðin til starfa á skrifstofu Spretts.   

3. SS og HV fóru á fund með bæjarstjóra Garðabæjar varðandi skipulag á félagssvæðinu.  

4. Ganga þarf frá umsóknum vegna sumarstarfsmanna frá Garðabæ og Kópavogi. 

5. Undirbúningur fyrir Landsmót 2016 er hafin og búið er að tryggja aðstöðu fyrir börn, 

unglinga og ungmenni að Hofi.  Rúna Einarsdóttir og Ragnheiður Samúelsdóttir sjá um 

þjálfun í þessu flokkum.  Fjölbreytt fræðsla og undirbúningur verður í tengslum við þetta. 

6. Félagskrá Spretts hefur verið uppfærð í samræmi við greidd félagsgjöld. 

7. MB fór yfir næstu viðburði og þau fræðsluerindi sem fyrirhuguð eru á næstu vikum. 

8. Umræða um lausagöngu hunda á félagssvæði,  þeir félagsmenn sem eiga hunda eru 

minntir á það lausaganga hunda er bönnuð. Einnig eru hundar ekki leyfilegir í reiðhöllum 

félagsins. 

9. Önnur mál. 

 

 

Fleira ekki gert. Fundi slitið kl. 19:30 

Fundargerð ritaði Ragna Emilsdóttir 

 

 

 

 

To do 

Umhverfisnefnd  - fá gám á félagssvæði 

 

 

 


